

Số: 409/BC-MTTQ-BTT

Côn Đảo, ngày 27 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của đại biểu HĐND dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Từ ngày 11/6/2022 đến ngày 17/6/2022, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì phối hợp Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức 08 Hội nghị cho 6 Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trên địa bàn huyện trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND huyện Côn Đảo khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại 8 Hội nghị TXCT của 6 tổ đại biểu có 26/30 vị đại biểu HĐND huyện tham dự tiếp xúc cử tri.

Sau khi nghe đại diện các Tổ đại biểu HĐND huyện Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022 của huyện; Báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ Tư (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021); Thông tin về thời gian, địa điểm và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 (kỳ họp thứ Năm) của HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 (kỳ họp thứ Tư) và kỳ tiếp công dân tháng 4/2022 của các Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri đã phát biểu các ý kiến phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý đất đai - xây dựng; vấn đề vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; đảm bảo an toàn giao thông và quyền lợi hợp pháp của người dân;...

A. Tổng hợp các ý kiến của cử tri tại 08 Hội nghị tiếp xúc:

Trong 8 Hội nghị tiếp xúc cử tri vừa qua, có **236 cử tri** của các đơn vị lực lượng vũ trang và nhân dân các Khu dân cư trên địa bàn huyện tham dự; có **23 cử tri** tham gia phát biểu **36 ý kiến**; gồm:

TĐB số 1: Tiếp xúc ở Khu dân cư số 1 có 30 cử tri tham dự, 03 cử tri tham gia phát biểu với 03 ý kiến; Tiếp xúc tại Hội trường Trung tâm bảo tồn di tích Quốc gia Côn Đảo có 25 cử tri Khu dân cư số 9 và các đơn vị LLVT tham dự, không có ý kiến phát biểu.

TĐB số 2: Có 22 cử tri Khu dân cư số 2 tham dự, có 04 cử tri tham gia phát biểu 11 ý kiến tại hội nghị, ngoài ra có 01 cử tri có 01 ý kiến sau khi đã kết thúc buổi tiếp xúc.

TĐB số 3: Có 45 cử tri Khu dân cư số 3 tham dự, có 05 cử tri tham gia phát biểu 5 ý kiến tại hội nghị.

TĐB số 4: Có 20 cử tri Khu dân cư số 7 tham dự, không có cử tri phát biểu.

TĐB số 5: Tiếp xúc ở Khu dân cư số 10 có 15 cử tri tham dự, 01 cử tri tham gia phát biểu 02 ý kiến; Tại Khu dân cư số 5 có 16 cử tri tham dự, có 06 cử tri tham gia phát biểu 11 ý kiến.

TĐB số 6: Tiếp xúc ở Nhà văn hóa KDC số 6 (Hội trường Ủy ban cũ) có 63 cử tri các đơn vị LLVT, Khu dân cư số 6 và số 8 tham dự, có 03 cử tri tham gia phát biểu 03 ý kiến.

B. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Tổ đại biểu tiếp thu, đề nghị UBND huyện giải quyết, thông tin công khai tại Kỳ họp:

Sau khi nghe cử tri phát biểu, đại diện lãnh đạo UBND huyện, cơ quan chức năng và các Tổ đại biểu HĐND huyện giải thích, trả lời và cơ bản đạt được sự đồng thuận của đại biểu và cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc. Có 12 ý kiến được các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp thu, báo cáo Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo giải quyết để thông tin kết quả tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND huyện để đại biểu HĐND huyện giám sát và báo cáo kết quả lại cho cử tri sau kỳ họp. Cụ thể như sau:

I. Về quản lý đất đai, xây dựng; bồi thường giải phóng mặt bằng và quy hoạch có 04 ý kiến (TĐB số 2 tiếp thu 01 ý kiến, TĐB số 5 tiếp thu 03 ý kiến), cụ thể như sau:

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường kiểm tra, xử lý và có biện pháp quản lý chặt chẽ các khu đất do Nhà nước quản lý. Vì hiện nay, có một số lô đất do nhà nước quản lý được phòng chuyên môn của huyện cắm cọc, rào lưới B.40 (cụ thể là khu đất đường Trần Phú, đối diện Cà phê Havana) nhưng đã bị người dân tháo dỡ lưới B.40 để sử dụng (ý kiến của cử tri Khu dân cư số 5).

- Hiện nay trên địa bàn huyện đang có thông tin nhiều người dân khởi kiện ra toà các vụ liên quan đến đất đai; trong đó, có nhiều vụ người dân đã thắng kiện. Đề nghị UBND huyện thông tin cho cử tri biết rõ về vấn đề này (ý kiến của cử tri Khu dân cư số 5).

- Đề nghị cơ quan chuyên môn nghiên cứu quy hoạch Khu Bến Đầm và cho cử tri biết khu vực này có quy hoạch đất ở hay không. Nếu không có thì cử tri đề nghị cần bố trí đất ở tại Khu vực Bến Đầm nhằm đáp ứng nhu cầu về chỗ ở của người dân (ý kiến của cử tri Khu dân cư số 10).

- Vấn đề giải phóng mặt bằng và đền bù cho người dân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đường Dương Thanh Khiết (Khu dân cư số 2) còn nhiều vấn đề vướng mắc và chưa đồng tình; một số người dân đề nghị cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư, đơn vị thi công giải thích, trả lời thỏa đáng. Cử tri đề

ng nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức buổi gặp gỡ với các hộ gia đình thuộc diện đền bù giải tỏa thực hiện dự án để thông tin, giải thích các vướng mắc trước khi tiến hành chi trả tiền đền bù cho người dân (*ý kiến của cử tri Khu dân cư số 2*).

II. Về quản lý cơ sở hạ tầng có 01 ý kiến (TĐB số 2 tiếp thu 01 ý kiến), cụ thể như sau:

- Đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm khảo sát, nắm tình hình, tìm nguyên nhân, giải pháp để khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ trên địa bàn khu dân cư số 2 vì cử tri thấy hệ thống mương thoát nước thuộc địa bàn Khu 2 có đoạn thi công hẹp, vòng vèo nên khi mưa lớn nước chảy không kịp, gây ngập úng (*ý kiến của cử tri Khu dân cư số 2*).

III. Về đảm bảo an ninh trật tự; giữ gìn vệ sinh - môi trường có 04 ý kiến (TĐB số số 1 tiếp thu 01 ý kiến; TĐB số số 2 tiếp thu 01 ý kiến; TĐB số 5 tiếp thu 02 ý kiến), cụ thể như sau:

- Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường (cụ thể là đoạn đường Trần Phú) để vật tư, vật liệu; xe ô tô đậu lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm mất an toàn giao thông và an ninh trật tự (*ý kiến của cử tri Khu dân cư số 5*).

- Đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô, taxi, xe điện phóng nhanh, vượt ẩu gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông (*ý kiến của cử tri Khu dân cư số 5*).

- Tại khu vực trước Miếu Thổ địa (Khu dân cư số 2), tình trạng xe điện, xe ô tô đậu lấn chiếm lòng lề đường, tình trạng bán hàng rong ngày càng gia tăng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng có biện pháp để xử lý và giải quyết hiệu quả nhằm góp phần đảm bảo an toàn an ninh trật tự trên địa bàn Khu 2 (*ý kiến của cử tri Khu dân cư số 2*).

- Tình trạng xe taxi, xe điện, xe khách đậu hàng dài trước công sân bay Côn Đảo gây cản trở giao thông và một số tài xế vứt rác, phóng uế bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý để khắc phục tình trạng trên (*ý kiến của cử tri Khu dân cư số 1*).

IV. Về các vấn đề y tế, văn hóa, xã hội có 03 ý kiến (TĐB số 2 tiếp thu 01 ý kiến; TĐB số 5 tiếp thu 02 ý kiến), cụ thể như sau:

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn và các cơ quan chức năng quan tâm đề ra các giải pháp nhằm chăm sóc sức khỏe và bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em trên địa bàn huyện. Cụ thể là cần phối hợp tổ chức khám tầm soát bệnh ung thư cho phụ nữ; tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự vì gần đây trên địa bàn huyện đã xảy ra nhiều vụ dâm ô, hiếp dâm gây hoang mang trong nhân dân (*ý kiến của cử tri Khu dân cư số 5*).

- Hiện nay, đã xuất hiện một số ca bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện

mà đối tượng mắc chủ yếu là trẻ em. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai kịp thời các biện pháp và tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân và không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn huyện (*ý kiến của cử tri Khu dân cư số 5*).

- Hiện nay, số lượng khách du lịch đến Côn Đảo không đông, nhưng việc mua vé Tàu khách, vé Máy bay vẫn rất khó khăn. Đề nghị cơ quan chức năng huyện thông tin nguyên nhân về tình trạng nêu trên để người dân được biết (*ý kiến của cử tri Khu dân cư số 2*).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Thường trực HĐND huyện xem xét đối với 11 ý kiến của cử tri đã được các Tổ đại biểu tiếp thu như tổng hợp trên đây, chuyển cho UBND huyện để chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết và báo cáo kết quả tại kỳ họp; đồng thời gửi văn bản cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các Tổ đại biểu HĐND huyện và Ban điều hành các Khu dân cư có liên quan để giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc của đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022./.

Nơi nhận:

- TTr. Huyện ủy (b/c);
- TTr. HĐND, UBND huyện;
- Các Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Các Ban CTMT và BÐH KDC;
- Lưu: VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thanh Liên